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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้หมดวาระลง เมื่อยกฐานะสถาบันการพลศึกษา

เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ  
2. ตามบทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ มาตรา 81 ได้ระบุไว้ว่า

ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย  อธิการบดี  เป็นประธาน 
สภาวิชาการ  รองอธิการบดี ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และประธานกรรมการบริหารประจ าภาคเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอรายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์
ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ าวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการเสนอปรับแก้ไข ดังนี้  

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคเหนือ) 
เสนอปรับแก้ไขหน้าที่ 5 นามสกุลของ ท่านภิญโญ วิโรจน์  เป็น  นิโรจน์  ให้ถูกต้อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เสนอปรับแก้ไขหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 นับจากล่างข้ึนบน ค าว่า สามาร แก้ไขเป็น 
สามารถ  

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข ตามที่
กรรมการเสนอแนะให้ถูกต้อง  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา 
 ครั้งที่ 3/2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 บัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิกร ยาพรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม น าเสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 
2561 ด้วยเมื่อสิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 17 วิทยาเขต รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,068 คน 
ซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 616 คน คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 429 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 คน คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 11 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 10 คน ซึ่งบัญชี
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 
หน้าที่ 1 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามวิทยาเขต คณะวิชา และระดับเกียรตินิยมแต่ละ
ประเภท  หน้าที่ 2 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตรของแต่ละวิทยาเขต หน้าที่ 4-48 
เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเรียงล าดับตามคณะวิชา จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ หน้าที่ 50 -52 เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทโดยเรียงล าดับตามคณะวิชา จาก คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ 

 



ในกรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีบางราย มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม คือ มีผลคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากว่าไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ซึ่งข้อ 
38.2 บัญญัติ ไว้ว่า ปริญญาเกียรตินิยม ผู้มีสิทธิ์ได้ปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยมีเวลา
เรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติในกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ได้ใส่ในช่องหมายเหตุ กรณีที่เรียนเกิน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ของวิทยาเขตอ่างทอง ผู้ส าเร็จการศึกษา ล าดับที่ 2 (ดังตัวอย่างในหน้า 48) 

ในข้อก าหนดของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2557 ข้อ 5.3 
นักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับผลการเรียนสัญลักษณ์ U หรือได้รับการเทียบผลการเรียน P หรือได้รับผลการเรียนต่ า
กว่าระดับ คะแนน C ในรายวิชาใดๆ ซึ่งได้ระบุสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุว่า ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน C 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้แก้ไข 2 ส่วน ดังนี้ 
   1. ตารางในหน้าที่ 4-48 ตรงช่องหมายเหตุที่ระบุว่า “ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน C” 
ให้แก้ไขเป็น “ผลการเรียนบางรายวิชาต ่ากว่า C”  
   2. ตารางบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหน้าที่ 1 ไม่ได้แยกยอดรวมของแต่ละ
ระดับ ให้แก้ไขโดยเพิ่มช่องสรุปยอดรวมแยกระหว่างปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ให้ชัดเจนจะได้เห็นยอดสรุป
ของแต่ละระดับว่าระดับปริญญาบัณฑิตมีกี่คน และมหาบัณฑิตมีกี่คน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการต่อไป 
 
  5.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารประกอบการประชุม และขออนุญาตให้ ดร.นรินทร์ สุทธิศักดิ์ 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ดร.นรินทร์ สุทธิศักดิ์  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ในหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน คือ จากเดิม ดร.ภาณุ  ศรีวิสุทธิ์ เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  
เชยชม ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 5.2 ข้อมูลผู้เปลี่ยนแปลงตามตารางล าดับที่ 3  

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้สอบถามเรื่องเหตุผลในการเปลี่ยน
รายละเอียดในช่องหมายเหตุว่าท าไมถึงระบุในช่องหมายเหตุส าหรับคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย เนื่องจาก
แบบฟอร์มเดิมได้ก าหนดไว้ว่า ให้ใส่รายละเอียดในช่องหมายเหตุเฉพาะคนที่เปลี่ยนแปลง ส่วนคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่
ต้องระบุอะไรในช่องหมายเหตุ อยากทราบว่าท าไมถึงเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม 

ดร.นรินทร์ สุทธิศักดิ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มโดยระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทั้งคนที่เปลี่ยนแปลง และคนที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้ท า
แบบฟอร์มของ สกอ. ให้ใส่หมายเหตุในช่องคนที่เปลี่ยนแปลง ว่า “เปลี่ยนแปลง” และคนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ใส่
ค าว่า “คงเดิม” โดย สกอ. ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์มตาม สกอ. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 

 

 



นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระที่ 5.2 หน้าที่ 1 ข้อที่ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  ควรใส่เหตุผลจริงๆ ว่าท าไมถึง
เปลี่ยนแปลง เช่น ลาออก เกษียณอายุ หรือย้ายวิทยาเขต เป็นต้น เนื่องจากตามเอกสารที่ระบุมาไม่ใช่เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอให้ปรับแก้ไขในตารางล าดับที่ 3 ต าแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.ก้องเกียรติ 
เชยชม จากตัวย่อ ให้เป็นตัวเต็ม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคเหนือ) ไดส้อบถามในตารางล าดับที่ 5 ผศ.ยานี สังข์ศรีอินทร์ มีวงเล็บระบุ “การศึกษา” แต่ท าไมอาจารย์ท่าน
อ่ืนๆ ไม่มีระบ ุ 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า การระบุในวงเล็บ เนื่องจาก
อาจารย์ ท่านนั้นๆ มีต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนท่านอ่ืนที่ยังไม่ระบุเนื่องจากยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการต่อไป 
 
ระเบียบวาระ ที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้สอบถามเรื่องการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียนว่าสถาบันควรจะออกจาก
อาเซียน ในปีการศึกษา 2563 หรือไม่ เนื่องจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ก็ได้ออกจากอาเซียนแล้ว 

  นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้มอบให้กองส่งเสริมวิชาการด าเนินการในการ
เปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นแบบเดิม ต่อไป 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

   
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    …....…………………………………ตรวจรายงานการประชุม  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หล า) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

    …....…………………..……………บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางนิชานันท์  บาก้า) 


